

News Release

Chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa đông! Quý vị thì sao? *Tìm hiểu thêm về các hoạt động của chúng tôi và vai trò quan trọng của quý vị*

VAUGHAN, ON (Ngày 1 tháng 11 năm 2024) – Đội Công Chánh của Thành Phố Vaughan đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông từ rất lâu trước khi có tuyết rơi. Giúp cho cộng đồng an toàn, được cập nhật thông tin đầy đủ và di chuyển được trong suốt mùa đông là những ưu tiên hàng đầu khi chúng tôi chuẩn bị cho những trận tuyết đầu tiên.

Cho dù chúng tôi đang liên tục dọn dẹp tuyết và băng trên các con đường, lối đi, vỉa hè, các nhân viên của chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để đảm bảo mọi người dân có thể di chuyển an toàn khắp Vaughan bất kể thời tiết như thế nào. Chúng tôi có một đội xe gồm hơn 230 xe luôn sẵn sàng phục vụ hơn 2.200 km đường đi, hơn 1.200 vỉa hè & lối đi trong công viên và 63 cơ sở trực thuộc Thành Phố.

Vaughan có cả đường địa phương và đường khu vực, và Thành Phố hợp tác chặt chẽ với Vùng York để đảm bảo mạng lưới đường bộ của chúng ta được an toàn và thông suốt trong suốt mùa đông. **Thành Phố** chịu trách nhiệm về đường đô thị trên khắp Vaughan. **Vùng York** chịu trách nhiệm về các tuyến đường khu vực tại Vaughan như Major Mackenzie Drive, Rutherford Road, Bathurst Street, Kiel Street và Daflin Street. Để cập nhật danh sách đầy đủ các tuyến đường khu vực, vui lòng truy cập york.ca.

Thành Phố cung cấp một loạt các dịch vụ duy trì trong mùa đông, bao gồm:

Chống đóng băng

Trước khi tuyết rơi hoặc bão, Thành Phố sẽ chuẩn bị bằng cách phun nước muối lên bề mặt đường để ngăn chặn sự hình thành của băng đen. Nước muối là một chất lỏng được tạo thành từ muối mỏ và nước, có tác dụng ngay lập tức như một rào cản và duy trì hoạt động trên mặt đường trong nhiều ngày, do đó lượng nước mưa sẽ không bám vào mặt đường giúp tránh được tình trạng trơn trượt.

Xem [video](#) này để theo dõi xem xe tải chống đóng băng hoạt động như thế nào.

Rải muối

Rải muối trên đường và vỉa hè để giải quyết tình trạng tuyết hoặc băng tích tụ. Thành Phố sử dụng một công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo từng đoạt giải thưởng có tên Hệ Thống Hỗ Trợ Quyết Định Bảo Trì (MDSS) để giúp các nhà điều hành của chúng tôi sử dụng đúng lượng muối cần thiết cho mỗi cơn bão mùa đông.

Kể từ khi áp dụng công nghệ tiên tiến này vào năm 2018, Thành Phố đã giảm được hơn 100 tấn muối trong mỗi lần rải muối. Hệ thống này giúp Thành Phố tiết kiệm ngân sách và đồng thời mang lại lợi ích cho môi

News Release

trường, bởi việc này làm giảm lượng muối có thể xâm nhập vào hệ thống nước mưa – sau đó là các vùng nước – thông qua các bể chứa. Vaughan là thành phố đầu tiên ở Canada kết hợp công nghệ này vào hoạt động rải muối của mình.

Xem [video](#) này để theo dõi xem xe rải muối hoạt động như thế nào.

Dọn tuyết bằng máy gạt

Việc dọn tuyết được bắt đầu ngay khi tuyết bắt đầu tích tụ 5cm (2 inches). Chúng tôi đặt mục tiêu dọn tuyết bằng máy xúc trên tất cả các tuyến đường thành phố trong vòng 16 giờ sau khi tuyết ngừng rơi. Các tuyến đường chính được dọn tuyết trước để giữ thông suốt cho các phương tiện khẩn cấp và vận tải hành khách công cộng trước khi đến các khu dân cư. Các tuyến đường chính được hoàn thành trong vòng **4 giờ** sau khi tuyết ngừng rơi và các tuyến đường dân cư được hoàn thành trong vòng **12 giờ**.

Xem [video](#) này để theo dõi xem máy gạt tuyết của Thành Phố hoạt động như thế nào.

Dọn dẹp lối vào nhà

Thành Phố cung cấp dịch vụ dọn dẹp lối vào nhà cho tất cả các ngôi nhà để làm sạch một đường lái xe vào nhà để các xe có thể lưu thông. Dịch vụ này được hoàn thành trong vòng **bốn giờ** sau khi máy xúc tuyết đi qua. Do kích thước và phạm vi hạn chế của máy dọn tuyết đường vào nhà, chúng tôi chỉ có thể dọn một phần đường lái xe vào nhà – **có thể còn lại một khối lượng tuyết nhất định**. Xin lưu ý rằng dịch vụ dọn tuyết đường vào nhà của Thành Phố không thể dọn hết tuyết, băng hoặc toàn bộ đường vào nhà.

Xem [video](#) này để theo dõi xem máy dọn tuyết đường vào nhà của Thành Phố hoạt động như thế nào.

Quý vị có thể giúp các hoạt động mùa đông của chúng tôi diễn ra suôn sẻ!

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giữ cho thành phố được an toàn và thông suốt trong những tháng mùa đông. Sau đây là các cách quý vị có thể thực hiện:

- Không đỗ xe trên đường khi máy xúc tuyết đang hoạt động – điều này sẽ giúp cho Thành Phố dọn dẹp đường phố một cách chính xác và an toàn. Không được phép đỗ xe trên đường từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng bất kỳ thời điểm nào trong năm tại Vaughan. Theo quy định Luật Đỗ Xe của Thành Phố [Parking By-law](#) (PDF), cấm đỗ xe trên đường gây cản trở hoạt động dọn tuyết. Các phương tiện vi phạm có thể bị phạt \$85 hoặc bị cầu đi, chủ xe phải trả phí cho việc này.
- Dọn dẹp tuyết và băng khỏi vỉa hè giáp ranh với nhà quý vị để đảm bảo an toàn theo [Luật Đơn Tuyết Cửa Thành Phố số 227-2022](#) (PDF).
- Vào những ngày thu gom rác, hãy đặt thùng rác cách lề đường khoảng một mét về phía bên phải đường lái xe (khi đối diện với ngôi nhà) nếu có thể. Không bao giờ được đặt thùng rác trên hoặc sau các đống tuyết.

News Release

- Giữ khu vực vòi cứu hỏa thông thoáng và dễ tiếp cận (1 mét xung quanh). Vòi cứu hỏa bị chặn, che khuất hoặc khó tiếp cận có thể cản trở việc cứu hỏa khẩn cấp.
- Giúp giữ cho các bể chứa nước và cống gần nhà quý vị không có tuyết, băng và mảnh vụn để ngăn ngừa lũ lụt tiềm ẩn trong thời gian nhiệt độ thay đổi, nếu việc này có thể được thực hiện một cách an toàn.
- Loại bỏ bất cứ thứ gì khỏi khu nhà của quý vị có thể gây cản trở hoặc gây nguy hiểm cho đội xúc tuyết. Bao gồm các vật dụng cảnh quan như hàng rào, đá trang trí, chậu hoa, bồn tắm cho chim, đồ nội thất và các vật dụng khác, như đã nêu trong [Luật Lấn Chiếm Của Thành Phố 034-2017](#) (PDF). Những vật dụng này không được nằm trong phạm vi 30cm (12 inches) tính từ vỉa hè hoặc 1 mét (3,5 feet) tính từ lề đường.
- Hãy chú ý vị trí xúc tuyết. Việc hất tuyết hoặc băng ra đường là bất hợp pháp, dựa theo [Đạo Luật Giao Thông Đường Bộ Ontario](#) và [Luật Đổ Rác của Thành phố 103-2020](#). Điều này cũng áp dụng với bất kỳ nhà thầu tư nhân nào mà quý vị thuê!
- Dọn sạch tuyết trên tất cả các bề mặt xe trước khi lái xe và giữ khoảng cách an toàn với máy xúc tuyết và thiết bị rải muối.

Hãy cập nhật thông tin!

Để biết thêm thông tin về chương trình bảo trì mùa đông của chúng tôi, vui lòng truy cập vaughan.ca/snow.

Để biết thêm chi tiết và nhận thông tin mới nhất về hoạt động mùa đông của Vaughan:

- liên hệ với đường dây nóng SNOW theo số 905-879-SNOW (7669) hoặc gửi email tới địa chỉ snow@vaughan.ca.
- theo dõi các mạng xã hội chính thức của Thành Phố trên [X](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [LinkedIn](#).
- đăng ký nhận bản tin tại [Vaughan News](#).

TRÍCH DẪN

“Mặc dù thời tiết mùa đông không thể đoán trước nhưng đội ngũ Công Chánh tận tụy của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì mà Mẹ Thiên Nhiên mang tới. Từ việc dọn tuyết bằng máy xúc đến rải muối, phun nước muối – đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng quanh năm để đảm bảo cộng đồng có thể di chuyển an toàn đến nơi cần đến trong mùa đông một cách an toàn. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ Chiến Binh Dọn Tuyết tận tụy của Thành Phố Vaughan đã nỗ lực đóng góp công sức. Các bạn đã tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của cư dân chúng ta và chúng tôi rất biết ơn các bạn đã giữ cho đường sá và vỉa hè khỏi băng và tuyết trong suốt cả mùa đông.”

– Thị trưởng Steven Del Duca

THÔNG TIN NHANH

- Thành Phố Vaughan cung cấp dịch vụ bảo trì mùa đông chất lượng cao cho cư dân. Cho dù là giảm băng hay dọn tuyết trên đường hay vỉa hè, đội ngũ nhân viên Thành Phố luôn nỗ lực đảm bảo cho mọi người có thể di chuyển an toàn khắp Vaughan bất kể thời tiết như thế nào.

News Release

- Thành Phố có đội xe với hơn 230 xe – bao gồm các xe rải muối/xúc tuyết, máy dọn tuyết đường vào nhà, máy dọn vỉa hè, xe bán tải được trang bị máy xúc và máy rải muối, máy dọn dẹp đường đi và thiết bị chống đóng băng – để đảm bảo cư dân được cung cấp các dịch vụ chất lượng cao. Thành phố sử dụng các thiết bị này để phục vụ dọn dẹp hơn 2.200 km đường, hơn 1.200km vỉa hè và lối đi trong công viên và 63 cơ sở trực thuộc Thành Phố.

TÌM HIỂU THÊM

- [Trang web](#) về bảo dưỡng mùa đông của Thành Phố Vaughan

-30-

VỀ VAUGHAN: Thành Phố Vaughan là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Canada với dân số hơn 344.412 người. Được thành lập vào năm 1991, Vaughan bao gồm các cộng đồng người Concord, KleinBurn Maple, Thornhill và Woodbridge. Thành phố đa dạng về văn hoá này nằm ở trung tâm của Vùng York và khu vực Great Toronto.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG: Emily Gariepy, Điều Phối Viên, Ban Truyền Thông Đối Ngoại
Phòng Truyền Thông, Tiếp Thị Và Hợp Tác
SĐT. 647-544-0148 E. emily.gariepy@vaughan.ca

vaughan.ca

